
การด าเนินการจัดการศึกษาตามมติที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
 ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  ได้มีการประชุม  ครั้งที่  ๒/๒๕๖๑  เมื่อวันที่  
๑๒  มิถุนายน  ๒๕๖๑  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ข้อเสนอแนะต่อการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
 

 ๑.  การสร้างจุดเด่นของมหาวิทยาลัย  
       ๑.๑ ขอให้มหาวิทยาลัยน าเรื่อง Stem Robot เป็นจุดเด่นของมหาวิทยาลัย 
  ๑.๒ ขอให้มหาวิทยาลัยน าแนวคิดเรื่องไผ่ ไปพิจารณาสร้างเป็นจุดเด่นของมหาวิทยาลัย  และ
เห็นชอบการจัดตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพัฒนาวิทยาเขตสระแก้ว ประกอบด้วย นางศิริรัตน์ ทงก๊ก, ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ผดุง พรมมูล, นางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ์ , นางจีรนันท์ มีผา คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย  และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.หญิง วิภาวี เกียรติศิริ  ที่ปรึกษาอธิการบดี  ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษา
เรื่องการปลูกไผ่ 
 ๑.๓ ขอให้มหาวิทยาลัยค้นหาจุดเด่นของแต่ละคณะที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันน าไปประชาสัมพันธ์
ทั้งภายนอก และภายในมหาวิทยาลัย 
 ๑.๔ ขอให้มหาวิทยาลัยค้นหาหลักสูตรที่มีความเด่น เพ่ือพัฒนาหลักสูตรนั้นให้มีความโดดเด่น 
เป็นเลิศ รวมทั้งพัฒนาหลักสูตรอ่ืน ๆ ที่ยังไม่โดดเด่น ให้เท่าเทียมกัน 
 ๑.๕ ขอให้ทุกคณะสร้างจุดแข็ง เสริมจุดอ่อน เน้นประโยชน์ ตอบสนองสังคมได้ และต้องใช้ 
Productive Learning ให้ได้ ๑๐๐% 
 ๒.  การด าเนินงานของคณะครุศาสตร์ 
  ขอให้มหาวิทยาลัยด าเนินการขอความร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร เพ่ือรับมหาวิทยาลัยไว้
พิจารณาท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ และให้มหาวิทยาลัยเตรียมความพร้อมในการจัดหาครูหลักสูตร 
English Program เพ่ือสนับสนุนโรงเรียนของกรุงเทพมหานคร 
 ๓.  การด าเนินงานของคณะสาธารณสุขศาสตร์  
  ขอให้มหาวิทยาลัยจัดท าข้อมูลสถิติจ านวนผู้เข้าสอบใบประกอบวิชาชีพสาธารณสุข และผู้ที่
สอบผ่าน และให้แจ้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทราบในโอกาสต่อไป 
 ๔.  การจัดตั้งคณะอนุกรรมการ Branding 

 ขอให้มหาวิทยาลัยเห็นชอบการจัดตั้งคณะอนุกรรมการ Branding ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ผดุง  พรมมูล, นายณัฐพงษ์ ดิษยบุตร, นายธงไชย อ้ึงเจริญ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
และรองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ ที่ปรึกษาอธิการบดี เพ่ือให้ค าปรึกษาในการปรับภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นการสื่อสาร เป็น ๒ ส่วน คือภายใน และภายนอกองค์กร ทั้งนี้ขอให้มหาวิทยาลัย
พิจารณาเสนอชื่อบุคคลเข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการดังกล่าวด้วย  

๕.  การจัดท าหลักสูตรการเรียนการสอนนอกห้องเรียน  
 ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาจัดท าหลักสูตรการเรียนการสอนนอกห้องเรียน โดยใช้

ห้องปฏิบัติการและครูผู้สอนของสถานประกอบการตามสัดส่วนที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร 
 

ในการนี้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอน ามติที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย มาเพ่ือโปรดให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย พิจารณาเป็นมติคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
และโปรดพิจารณาสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปด าเนินการต่อไป 


